



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, hfocus, prd, soudhitalk, nationtv)

- น.พ.รศดร. รัชชณีย์ รวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ เป็นวัคซีนรุ่น 2 ชนิดไบวาเลนต์ (bivalent) ที่เป็นสูตรผสมอยู่ฮัน-โอมิครอน ล็อตแรก 5 แสนโดส อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพ ตั้งเป้าฉีดเป็นบูสเตอร์กลุ่มเสี่ยง ส่วนที่จะได้รับสนับสนุนจากฝรั่งเศสอีก 1 ล็อต จำนวน 1 ล้านโดส จะเข้ามาในเดือน มี.ค. และได้รับการสนับสนุนวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าปี 2567 ไทยจะมีวัคซีนเพียงพอไม่ต้องจัดหาเพิ่ม

2. รางวัลเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

- กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรม สบส. จัดงานเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยอดเยี่ยม รวดเร็ว รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธาน ทั้งนี้ กลุ่ม รพ.แพทย์รังสิต นำโดย นพ.ธีรพันธ์ มิตรภานนท์ ผอ.รพ.แพทย์รังสิต และนางศุภกจี บุญเกตุ รองผอ.รพ.แพทย์รังสิต เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ กระทรวงสาธารณสุข

3. จีนประกาศชี้ยชนะเหนือโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, js100, mcot, news1live, soudhitalk)

- ทางการเงิน เผยแพร่บันทึกการประชุมของคณะกรรมการโปลิตบูโร พรรคคอมมิวนิสต์ มีประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเป็นประธาน เป็นการประกาศชี้ยชนะเหนือโรคโควิด 19 โดยนับตั้งแต่ยกเลิกมาตรการที่มีความเข้มงวดในเดือนพ.ย. 2565 มีประชาชนเข้ารับการรักษากว่า 200 ล้านคน ผู้ป่วยอาการหนักที่สุด 800,000 คนฟื้นตัวแล้ว การดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติ จีนกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระยะหลังการแพร่ระบาดและรัฐบาลจะเฝ้าระวัง พร้อมต่อการปรับนโยบายและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม



กัญชา

บทความกัญชาเพื่อสันตินาการเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- ประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดของ สธ. มีผลใช้บังคับตั้งแต่กลางปี 2565 แต่ยังไม่มีความคุ้มครองกัญชาโดยตรง มีเพียง พ.ร.บ.สาธารณสุข ที่ห้ามใช้กัญชาในที่สาธารณะ ส่วน พ.ร.บ.กัญชา กัญชงแม้จะผ่านสภาผู้แทนราษฎร ในวาระแรกแล้ว แต่ยังไม่ผ่านในวาระสุดท้าย ยังมีการโต้เถียงกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคที่คัดค้าน เช่น พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย ที่เห็นด้วยกับการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ แต่คัดค้านการใช้เพื่อสันตินาการ และยังมีกลุ่มองค์กรการแพทย์หลายองค์กรคัดค้าน บางองค์กรระบุว่า กัญชาทำลายสมองของเยาวชน พรรคภูมิใจไทยอ้างว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนอย่างท่วมท้น แต่ผลการเสวนาวิชาการพบว่า ประเทศอาจเผชิญวิกฤติที่มีการใช้กัญชาเสรีโดยไม่มีกฎหมายควบคุมที่เข้มข้น อัตราการใช้กัญชาเพื่อสันตินาการสูงขึ้นอย่างน่าวิตก



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

MOU ส่งมอบที่ดินนอกเขตทางกรมทางหลวง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, พิมพ์ไทย, ฐานเศรษฐกิจ, mcot)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งมอบที่ดินสงวนนอกเขตทางของกรมทางหลวง พิกัด ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง ริมทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา-ท่าอ่าง เนื้อที่ 105 ไร่ 2 งาน 30.5 ตารางวา ให้ รพ.มหาราชนครราชสีมา เพื่อพัฒนาและขยายพื้นที่บริการ ช่วยลดความแออัด อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้รวดเร็ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจันทบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, prd, thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. สนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจันทบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ของยูเนสโก กระตุ้นเกษตรกรเพาะปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จับคู่ธุรกิจเพิ่มช่องทางและมูลค่าทางการตลาด เพิ่มมูลค่าสมุนไพร และผลไม้โดยเน้นความเป็น Super Food, Super Fruits ซึ่งผลวิจัยพบหลายชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง และพัฒนาศูนย์แปรรูปสมุนไพร และเปิดงาน “Good Health Good life @ Chanthaburi” สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้คนเมืองจันท</p>	-
<p>พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดงานและมอบทิศทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล หรือ Rational Lab Use (RLU) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ รพ.นำร่องของประเทศ 23 แห่ง และกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ สภากาชาดไทย ศิริราชพยาบาล รพ.รามธิบดี และรพ.สังกัด สป.สธ. ทั่วประเทศ พัฒนาระบบและแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีแนวทางประกอบการตัดสินใจสั่งตรวจ Lab เพื่อคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ติดตามผลการรักษา และวางแผนดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม คุ่มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุด</p>	-
<p>ติดตามการพัฒนางาน รพร.สระแก้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ch7, thailandplus, thaigov, topnews, mcot, 77kaoded)</p> <p>- พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิ รพร. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.มนู ศุกลสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยม รพร.สระแก้ว จ.สระแก้ว พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิ รพร. และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย ให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน</p>	-
<p>ช่วยเหลือคนไทยจากเหตุแผ่นดินไหวตุรกี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, เดลินิวส์, thaigov, mcot, thaipbs, thailandplus, topnews, thestandard, thailandplus, pptvhd36)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้การต้อนรับและดูแลคนไทยกลับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกี 36 คน นำส่ง รพ.ภูมิพล 1 คน ที่เหลือเข้าพักชั่วคราวใน Quarantine Center สถาบันบำราศนราดูร ระหว่างรอกลับภูมิลำเนา ผลตรวจสุขภาพยังแข็งแรงดี มีอาการตกใจเล็กน้อย ประสานคมนาคมจัดรถรับส่ง ส่วนภารกิจทีม USAR เสร็จสิ้นแล้ว ยินดีสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และทีมแพทย์</p> <p>- นพ.ธเรศ กล่าวว่า ได้จัดเตรียมที่พักชั่วคราวไว้จำนวน 60 ห้อง และประสานการสนับสนุนอาหารจากครัวการบินไทยที่ได้รับรองฮาลาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้กำลังใจ ดูแลตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งวันนี้ทุกคนพร้อมเดินทางกลับภูมิลำเนา</p>	-
<p>สถิติคนไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ntiontv)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเพื่อผลักดันให้การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในประเทศไทยสอดคล้องกับมติของสหประชาชาติ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เนื่องจากสถิติในแต่ละปีทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตปีละ 372,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำหรับประเทศไทยสถิติจมน้ำเสียชีวิตปีละ 3,592 คน เฉลี่ยวันละ 10 คน เป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 737 คน</p>	-
<p>ค่าป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมชี้แจงเรื่อง "หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. และการรายงานผลปฏิบัติงานตามแบบ (อสม.1) พ.ศ.2566" โดยกำหนดให้รายงานผลผ่านระบบ E-Social Welfare มาถึง สสอ. ทำการรับรองเพื่อส่งไปยัง สสจ. แล้วส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง เพื่อเบิกจ่ายค่าป่วยการ ทั้งนี้ เพื่อลดเวลาจากเดิมที่จะต้องส่งไปที่ รพ.สต. ก่อน ซึ่งจะใช้เวลาถึง 3-5 วัน เชื่อว่าถ้าส่งมาที่ สสอ. ก็จะลดเวลาได้มากขึ้น ขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ภายในเดือนมีนาคมนี้จะต้องปรับให้ได้ทั่วประเทศ สำหรับการค่าป่วยการของ อสม. ปัจจุบันอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือน ได้มีการเสนอให้ปรับเพิ่มเป็น 2,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง รมว.สธ. เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	-
<p>การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นัดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะของวิทยากร อนุรักษ์และสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้มีวิทยากรในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนัดตอกเส้นเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการสร้างงานสร้างอาชีพ</p>	
<p>เปิดศูนย์การศึกษาธัญญารักษ์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สบยช. เปิดศูนย์การศึกษาธัญญารักษ์ สอนสายสามัญแก่ผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีผู้ป่วยสนใจสมัครเข้าเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำผลการศึกษาไปสมัครเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือสมัครเข้าทำงานภายในหน่วยงานของ สบยช. และสถานประกอบการอื่น ๆ สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคม</p>	-
<p>พบแคดเมียมเกินมาตรฐานในเนื้อปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่เย็น สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, mcof, thailandplus) - อย. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาลาดกระบัง “ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาหมึกกล้วยยักษ์แช่เย็นจนแข็ง (FROZEN SQUID MEAT)” ผลิตโดย FUJIAN YUYONGFA AQUATIC SEAFOOD CO., LTD. นำเข้าโดยบจก.ทะเลไทย ฟู๊ด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ น.น. 10 กก./ถุง ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 5.94 มก./กก. (มาตรฐานกำหนดต้องไม่เกิน 2 มก./กก.) เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้นำเข้า</p>	-
<p>โคราช เปิดสมาคมแพทย์แผนไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, topnews) - นายชินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าเรียนฟรี นำไปประกอบวิชาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว</p>	-
<p>หมอช่วยผู้ป่วยใกล้หมดสติบนเครื่องบิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กท,ธุรกิจ, ข่าวสด, sanook, amarintv, ejan, koratdaily, ch3plus) - นพ.กานววัฒน์ ชัยสิทธิ์ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ช่วยรักษาผู้ป่วยอาการใกล้หมดสติบนเครื่องบิน ขณะเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย โดยผู้ป่วยมีอาการกลุ่มแพนิค รักษาด้วยการฉีดยาลดอาการวิงเวียนและสังเกตอาการเป็นระยะ มีพยาบาล 1 คนจาก รพ.นาโพ จ.บุรีรัมย์ ช่วยเตรียมยา ทั้งนี้ หมอระบุดีใจที่ได้ช่วยยอมรับเจอเหตุฉุกเฉินบ่อย อยากให้มีการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น</p>	-
<p>เตือนภัยฝั่งโฆษณาพนันออนไลน์ในเว็บราชการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ch3plus, ejan) - นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เตือนภัยคนไทย เนื่องจากได้พบการฝั่งโฆษณาพนันออนไลน์แฝงอยู่ในเว็บราชการทั้ง 20 กระทรวง กว่า 30 ล้าน URL โดยหน่วยงานการศึกษา ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีมากที่สุด รองลงมาหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับ</p>	-
<p>ข่าวปลอม จุดสีดำบนกระเทียมคือเชื้อรามิพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เผยกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องรอยจุดสีน้ำตาลที่พบบนเนื้อกระเทียม คือเชื้อราที่มีพิษและเป็นสารก่อมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ รอยจุดสีน้ำตาลบนเนื้อกระเทียมคือรอยขีด ทำให้เชื้อราหรือจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ปนเปื้อนหรือเข้าไปเจริญอยู่ในบริเวณรอยขีดนั้น ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ระบุว่ามิพิษสารก่อมะเร็งในรอยจุดดังกล่าว</p>	-